

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๒/๕๖๗๘



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่..... 11168 กทบ.
รับที่(อีเมล)..... -
วันที่ 2 ต.ค. 2564 10.55 น.

สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานสรุปผลการรายงานการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๒๔๙๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๐๗

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๒/ ๔๑๗๙ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔
๒. รายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
๓. รายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ประสานส่งหนังสือ ที่ นร ๐๕๐๓/๒๔๙๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานสรุปผลการรายงานการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ของคณะกรรมการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา มาถึงสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อขอให้ดำเนินการสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ทั้ง ๖ ประเด็นในภาพรวม แล้วส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานฯ ขอเรียนแจ้งว่า ได้มีการดำเนินการสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในภาพรวม ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๔๑๗๙ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ทั้งนี้ สำนักงานฯ ขอแจ้งข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมต่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดังนี้

๑. การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ สำนักงานฯ ได้ดำเนินการตามระเบียบ ว่าด้วยกรติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยจัดให้มีระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country Reform: eMENSCR) เพื่อเป็นเครื่องมือหลักในรูปแบบสารสนเทศที่ใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านแผนงาน โครงการ หรือการดำเนินการต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยจะไม่เป็นการเพิ่มภาระให้กับหน่วยงานทั้งในการรายงานผลหรือการติดตาม และช่วยให้การบริหารจัดการ วิเคราะห์ ประเมินผลจากข้อมูลได้อย่างรวดเร็วขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลต่อไป โดยให้เป็นหน้าที่หน่วยงานของรัฐที่จะต้องรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติเข้าสู่ระบบ eMENSCR อันจะเป็นประโยชน์ต่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลที่มีประสิทธิภาพต่อไป ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐ

/ฝ่ายนิติบัญญัติ...

ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ และองค์กรอื่น ๆ สามารถเข้าดูโครงการ หรือ การดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส ในระบบ eMENSCR นอกจากนี้ ยังมีการเผยแพร่ข้อมูลในระบบ eMENSCR ในรูปแบบไฟล์ JSON (JavaScript Object Notation) ที่เป็นรูปแบบการเก็บข้อมูลชนิดหนึ่งที่ไม่ต้องใช้พื้นที่ในการเก็บข้อมูลมาก เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถนำไปแปลงใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่มีความเหมาะสมต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลด ผ่านทาง <http://nscr.nesdc.go.th/> หรือ <https://opendata.nesdc.go.th/> ซึ่งปัจจุบันมีข้อมูลโครงการ ที่หน่วยงานของรัฐบันทึกเข้าในระบบ eMENSCR ที่มีการกรอกรายละเอียดข้อมูลโครงการ/การดำเนินงาน และ ผลการดำเนินงาน (M๑ – M๖) ซึ่งผ่านการอนุมัติของผู้บังคับบัญชา (M๗) แล้ว จำนวนทั้งสิ้น ๕๕,๓๓๓ โครงการ (ข้อมูล ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔) ทั้งนี้ ในการมอบหมายให้ส่วนราชการดำเนินการเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ต้องให้ความสำคัญลำดับสูงกับการใช้ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เป็นลำดับแรก ก่อนที่จะมีการดำเนินการอื่นใด เพื่อไม่ให้หน่วยงานของรัฐเกิดความสับสน ลดความซ้ำซ้อน เป็นภาระของการดำเนินการ และเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม และประเมินผลการ ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ไม่ให้เป็นภาระกับหน่วยงานมาก จนเกินไป

๒. การประเมินผลสัมฤทธิ์การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงานฯ ได้มีการดำเนินการ จัดทำรายงานความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อรายงานให้คณะรัฐมนตรี ทราบเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปี ซึ่งเป็น การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่กำหนดให้สำนักงานฯ มีหน้าที่ ในการประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการประจำปี ตามยุทธศาสตร์ชาติของหน่วยงานของรัฐทุกปี เพื่อเป็นการวิเคราะห์และประมวลผลการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ โดยรายงานสรุปผลฯ เป็นการรายงานผลการดำเนินโครงการ/ การดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐจากข้อมูลที่หน่วยงานได้มีการนำเข้าสู่ในระบบ eMENSCR ซึ่งจะแสดงให้เห็น ถึงผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ สถานการณ์การ บรรลุเป้าหมาย การดำเนินงานที่ผ่านมา ประเด็นท้าทาย และข้อเสนอแนะในการดำเนินการระยะต่อไป เพื่อเผยแพร่ให้ทุกหน่วยงานทั้งในส่วนของฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ และองค์กรอื่น ๆ ตลอดจนประชาชนผู้สนใจรับทราบ และเข้ามามีส่วนช่วยในการติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดการดำเนินการ ตามยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อไป โดยสำนักงานฯ ได้มีการจัดทำรายงานสรุปผลฯ แล้ว ๒ ปี ได้แก่ ปี ๒๕๖๒ และ ปี ๒๕๖๓ โดยในรายงานดังกล่าวได้นำข้อเสนอแนะจากรายงานสรุปผล การรายงานการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ของคณะกรรมการ มาพิจารณาด้วยแล้วทุกปี สำหรับการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ สำนักงานฯ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะมีการจัดส่ง รายงานฯ ให้แก่ หน่วยงานของรัฐและภาคส่วนอื่น ๆ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ <http://nscr.nesdc.go.th> เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินการและสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก ทั้งนี้ สำนักงานฯ ขอนำส่งรายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปี ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ ให้แก่ สำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี เพื่อใช้ประโยชน์ในการสรุปผลการดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และ ๓

๓. รายงานสรุปผลการรายงานการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ของคณะกรรมการฯ สำนักงานฯ ได้มีการประสานงานกับวุฒิสภา และได้มีการชี้แจงในโอกาสรายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ต่อวุฒิสภา ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการนำข้อเสนอแนะจากรายงานสรุปผลฯ ของคณะกรรมการฯ มาใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นต่างๆ อาทิ การจัดทำโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ การจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปี ของสำนักงานฯ ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายตฤชา พิชยนนท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๖๓๘๔

E-mail: Sorraya@nesdc.go.th